

Số: /TC-SGDĐT

Đắk Lắk, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
tại tỉnh Đắk Lắk

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 22/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Mục đích của Kỳ thi: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT; lấy kết quả thi để công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Yêu cầu của Kỳ thi: an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng.

Kỳ thi được tổ chức từ ngày 26-29/6/2024 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh). Mỗi tỉnh có một Hội đồng thi do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk được tổ chức theo hoạch số 85/KH- UBND ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cấp tỉnh do UBND tỉnh Đắk Lắk thành lập theo Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 để chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trên toàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thi để chỉ đạo việc tổ chức Kỳ thi tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 49-CV/TU ngày 10/6/2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và ngành Giáo dục tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi các cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tập trung triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và đúng quy chế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thi, ban thư ký và các ban khác theo tiến độ Kỳ thi; ban hành các văn bản chỉ đạo,

hướng dẫn việc chuẩn bị cho Kỳ thi, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ thi; bảo đảm an toàn, an ninh trong tổ chức Kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk có 01 Hội đồng thi với 33 điểm thi chính thức, 37 điểm thi dự phòng đặt tại 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tổng số phòng thi: 893 phòng thi chính thức; 66 phòng thi dự phòng; 48 phòng chờ.

Tổng số thí sinh đăng ký: 20934, trong đó: Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 là 20005 (THPT: 18714; GDTX: 1291); số thí sinh tự do: 929 (chưa tốt nghiệp: 194, đã tốt nghiệp 735); số thí sinh nữ: 11118; số thí sinh dân tộc thiểu số: 4997.

Tổng số cán bộ coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi: 3024, trong đó: Lãnh đạo, thư ký điểm thi: 240; cán bộ coi thi: 1786; cán bộ phòng chờ: 48; cán bộ giám sát: 309; cán bộ an ninh, y tế, phục vụ: 429; cán bộ dự phòng: 105, thanh tra: 107.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các điểm thi tích cực chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo hiệu quả, chất lượng với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời giúp các em có đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia Kỳ thi.

Các đơn vị đã thực hiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính cho tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo chuẩn bị đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị tại các điểm thi theo quy định, phục vụ tốt cho tổ chức Kỳ thi.

Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn công tác tổ chức thi, tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi cho đội ngũ tham gia công tác thi theo kế hoạch. Các cơ sở giáo dục THPT, GDTX tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi của đơn vị trước Kỳ thi. Trưởng điểm thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh; triển khai, phổ biến quy chế coi thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại điểm thi; đảm bảo tất cả cán bộ coi thi, thanh tra, giám sát và các lực lượng phục vụ thi đều được tập huấn, nắm rõ về quy chế thi và nghiệp vụ.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương phối hợp tích cực với ngành Giáo dục; chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm,.. cho tổ chức Kỳ thi; đẩy mạnh tuyên truyền về Kỳ thi; tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ,

giúp đỡ các thí sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cư trú ở vùng sâu, vùng xa, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại tất cả các địa điểm tổ chức thi trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch; sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra ở tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi nhằm đảm bảo cho Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho tổ chức Kỳ thi đã hoàn thành. Các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể và địa phương tiếp tục phối hợp tích cực cùng ngành Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh; phấn đấu tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT, UBND tỉnh;
- Trưởng Ban Chỉ đạo thi;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Sở Thông tin - Truyền thông;
- Các cơ quan báo, đài;
- Ban CĐ thi cấp huyện;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Công TTĐT Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phạm Đăng Khoa